

กสทช.ชกเยอดีลAIS-3BB ลุ้นชะตา4บอร์ดเลือกเลขฯ

ระทึก! ศาลฯ นัดฟังคำสั่งหรือคำพิพากษา 4 บอร์ดกสทช.วันนี้
วันนี้กระทบบแผนแต่งตั้งเลขาธิการคนใหม่ 4 ต.ค. ส่วนดีลเอไอเอสควบ 3BB ยื้อกันไม่เลิก “หมอไ้” อยากให้พิจารณาทันที ตามเงื่อนไขภายใต้พ.ร.บ.กสทช.ปี 61 ไม่รอความเห็นที่ปรึกษาฯ ขณะที่บอร์ดหลายรายเห็นต่าง ขอประชุมนัดพิเศษ เกรงถูกครหาหากเกณฑ์ต่ำกว่าหุควบดีแทค

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ (3 ต.ค.) ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง นัดฟังคำสั่งหรือคำพิพากษา

อ่านต่อหน้า 28

กสทช.

ในเวลา 09.30 น. กรณีไต่รรัตน์ วิริยะศิริกุล ฟ้องคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. 4 คน ประกอบด้วย พล.อ.ท.ธนพันธ์ หรัยเจริญ, น.ส.พิรงรอง รามสูต, นายศุภวิช สุขขลาตัย และนายสมภพ ภูริวิริยพงศ์ ซึ่งจะมีผลต่อการประชุมบอร์ดกสทช.ในวันพรุ่งนี้ (4 ต.ค. 2566) โดยเฉพาะระเบียบวาระการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติคนใหม่ หากศาลรับฟ้องคดีดังกล่าว

ขณะที่ ในส่วนของวาระอื่น ๆ อาจมีการบรรจุวาระการควบรวมกิจการบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ในเครือของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC กับ บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTTBB (3BB) ในเครือบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS เนื่องจากเป็นวาระเร่งด่วน มีกรอบเวลาที่จำกัด

อย่างไรก็ตาม ความเห็นในบอร์ดยังไม่ตรงกัน โดยฝ่ายของนายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ (หมอไ้) ประธานกสทช. มองว่าการพิจารณาคดี 3BB อยู่ในกรอบเวลาและเงื่อนไขภายใต้พ.ร.บ.กสทช.ปี 2561 โดยทาง

สำนักงานกสทช.ไม่จำเป็นต้องรอความเห็นที่ปรึกษาในประเทศและต่างประเทศอีกแล้ว เนื่องจากเกินเงื่อนไขเวลาที่กำหนดไปมาก และยังไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเอกชน และที่ผ่านมา ADVANC ได้ทำหนังสือทวงถามมายังกสทช.แล้ว

โดยมองว่าพ.ร.บ.กสทช.ปี 2561 ไม่ได้จำกัดการออกมาตรการตามภายหลัง หากมีผลกระทบทางการตลาดฯ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของคณะอนุกรรมการเสียงข้างมากด้านกฎหมาย ที่สรุปความเห็นว่าเป็นบอร์ดกสทช.ควรรับทราบ และออกมาตรการได้ หากเป็นผลกระทบตามกฎหมาย ที่ระบุว่าจะให้กำหนดมาตรการหากมีผลกระทบทางการตลาด

ขณะที่ บอร์ดหลายรายให้ความเห็นว่าควรจะเป็นการประชุมนัดพิเศษขึ้นมา เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวเพียงเรื่องเดียว เพราะคาดว่าจะต้องใช้เวลาพิจารณากันนาน เหมือนกรณีดีลของทรูและดีแทค และควรจะรอผลการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษาฯ ก่อน เพื่อไม่ให้ถูกมองว่าเลือกปฏิบัติ

ดังนั้น ประธานบอร์ดกสทช.จึงต้องตัดสินใจว่าจะนำเรื่องดีล 3BB เข้าสู่การพิจารณาในวันพรุ่งนี้หรือไม่ หรือจะทำตามข้อเรียกร้องของกรรมการ จัดประชุมเป็นนัดพิเศษ ให้สามารถลงมติให้เร็วที่สุด

นอกจากนี้ บอร์ดกสทช.ยังมีการรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการดำเนินการของสำนักงานกสทช. เกี่ยวกับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดรายการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย, แผนการดำเนินงานแก้ไขปรับปรุงประกาศกสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต ให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศ และประกาศกสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) ■

นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าสู่ยุคที่มี พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล หรือ บิ๊กต่อ เป็น ผบ.ตร. อย่างเต็มตัวแล้ว

นับจากนี้ไปเป็นเวลา 1 ปีเต็มๆ ที่เราจะได้เห็นองค์การตำรวจ ภายใต้การนำของ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ จะเดินหน้าไปอย่างไร !?

จะดูแลความสงบเรียบร้อยของสังคม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ได้มากน้อยเพียงใด

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาชญากรรมยุคดิจิทัลที่ถูกกฎหมายทรัพย์สินของชาวบ้านอย่างรุนแรงที่สุดในเวลานี้ กติกาอาชญากรรมทางออนไลน์ ทางมือถือ ฟุ้งสูงลิบ

แก๊งคอลเซ็นเตอร์ แก๊งพนันออนไลน์ แก๊งโจรไซเบอร์ มิจฉาชีพโซเชียล อาละวาดอย่างหนัก

คืออาชญากรรมที่ปล้นชิงเงินทองของประชาชนอย่างรุนแรงที่สุด บุกไปถึงในบ้าน ในห้องนอน ผ่านทางมือถือ!!

ความจริงที่ผ่านมา ตำรวจก็โหมปราบมิจฉาชีพออนไลน์อย่างหนักหน่วง

รวมทั้ง พล.ต.อ.ต่อศักดิ์เอง ขณะเป็นรอง ผบ.ตร. ก็มีบทบาทด้านนี้ นำตำรวจหน่วยสอท.หรือ บข.สืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี กวาดล้างจริงจัง

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ ยังร่วมกับ พล.ต.อ.ณัฐธร เพราะสุนทร กรรมการ กสทช. ยกกระดับการทำงาน ตัดสัญญาณเน็ตตามแนวชายแดน ตัดช่องทางแก๊งคอลเซ็นเตอร์ แก๊งพนันออนไลน์

โดยมิจฉาชีพออนไลน์ มีฐานใหญ่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านแล้วใช้คลื่นมือถือ สัญญาณเน็ตจากฝั่งไทย เพื่อให้หมายเลขโทรศัพท์ถูกกลมกลืนน่าเชื่อถือ

สำหรับให้หลอกลวงล้างเงินจากเหยื่อคนไทย!!

การตัดสัญญาณมือถือ สัญญาณอินเทอร์เน็ต ตัดเครื่องมือของแก๊งวายร้าย จึงเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกจุดประการหนึ่ง



ทำทนายตร.ยุค'บิกต่อ' ภัยออนไลน์-ยาเสพติด

แต่อาจจะต้องยกระดับการหยุดยั้งภัยทางออนไลน์ให้เพิ่มมากกว่านี้ ให้เห็นผลยิ่งกว่านี้

อาชญากรรมยุคดิจิทัลนี้แหละ น่าจะทำทนายประสิทธิภาพของตำรวจในยุค พล.ต.อ.ต่อศักดิ์มากที่สุด!

แต่ก็ยังมีอีกหลายปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน เช่น ยาเสพติดยังระบาดหนัก

นโยบายสำคัญอย่างหนึ่งของรัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน คือ การปราบยาเสพติดให้หมดสิ้นไป ซึ่งเป็นเครื่องหมายความสำเร็จของเพื่อไทยในอดีต

มารัฐบาลนี้คงจะต้องทำให้สำเร็จ ไม่ให้เสียหื้อเพื่อไทย ความจริงทั้งแก๊งมิจฉาชีพไซเบอร์ ทั้งแก๊งยาเสพติด กล้ายกกันอย่างหนึ่ง คือ มีฐานใหญ่อยู่ในเขตประเทศเพื่อนบ้าน

ถ้าสามารถจัดการได้ถึงต้นทาง ถือเป็นการแก้ อย่างถึงต้นตอ

วันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในยุคบิ๊กต่อ ต้องเร่งเครื่องทำงาน ปรับทัพจัดแถวตำรวจเข้ารูปเข้ารอย ร่วมมือกันทำให้สังคมและชาวบ้านมีความปลอดภัย

ต้องมีภาพชั้นมันแบบบิกต่อจับมือบิกโจ๊ก ที่เกิดขึ้นกับทุกๆ บิ๊กและทั่วทั้งองค์กรตำรวจ!

วงศ์ ตาวัน

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 842

Section: First Section/การเงิน-กองทุนรวม-ประกัน

วันที่: อังคาร 3 ตุลาคม 2566

ปีที่: 30

ฉบับที่: 7276

หน้า: 1 (บนขวา), 30

Col.Inch: 42.60

Ad Value: 35,869.20

PRValue (x3): 107,607.60

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: DIFปันผลQ3ที่0.23บาท JASIF จ่ายลดทุน 0.16 บาท คาด Q4 ราคาฟื้น

DIF
ปันผล Q3
ที่ 0.23 บาท
JASIF
จ่ายลดทุน
0.16 บาท

DIFปันผลQ3ที่0.23บาท

● JASIF จ่ายลดทุน 0.16 บาท คาด Q4 ราคาฟื้น

บล.กรุงศรี พัฒนสิน ซูหุ้นอินฟราฯ JASIF-DIF ยังเด่นด้านเงินปันผล คาดนัก
ลงทุนยังได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยสูงถึง 9-10% ต่อปี คาด DIF ปันผล Q3 ที่ 0.23
บาท และ “ซื่อ” เป้า 13.50 บาท JASIF จ่ายลดทุน 0.16 บาท มั่นใจไตรมาส
4/66 ราคาฟื้น-ความกังวลหลังเปลี่ยน Sponsor เป็น ADVANC ลดลง และ
“ซื่อ” เป้าราคา 8.30 บาท

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลัก
ทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
ระบุว่า คงคำแนะนำ “ซื่อ” กองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ท
จัสมิน (JASIF) และ “ซื่อ” ราคา
เป้าหมาย 8.30 บาท คาดไตรมาส
4/2566F สำนักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พิจารณา
ดีล บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC ซื่อ
บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด
(มหาชน) หรือ TTTBB (3BB) ยังเป็น
ปัจจัย Overhang ต่อราคา JASIF ให้มี
โอกาสฟื้นตัว และลดความกังวลหลังเปลี่ยน
Sponsor เป็น ADVANC ประกอบกับ
สัญญาใหม่มีอายุคงเหลือประมาณ 14 ปี
4 เดือน และมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย
ต่อปีประมาณ 9%

ส่วนกำไรจากการลงทุนประมาณ
ไตรมาส 3/2566F ที่ 1.448 ล้านบาท

(-35% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
(y-y) และ -36% เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า (q-q)) ลดลงตามรายได้ค่าเช่า
(-29% y-y -31% q-q) ลดลงจากการหยุด
จ่ายค่าเช่าสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าตั้งแต่
ก.ค. 2566 คาดว่ากองทุนฯ จะบันทึกผล
ขาดทุนจากปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
(รายการทางบัญชี) ที่ -12,000 ล้านบาท
เป็นผลของการยกเลิกสัญญาประกันรายได้
ค่าเช่า ส่งผลให้มีผลขาดทุนจากการลงทุน
สุทธิ -10,552 ล้านบาท มองว่าจะจ่ายผล
ตอบแทนในรูปเงินคืนทุนหน่วยละ 0.16
บาท (yield 2.3%)

ส่วนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) และ “ซื่อ”
ราคาเป้าหมาย 13.50 บาท คาดผลประกอบการ
ไตรมาส 3/2566 กำไรจากการลงทุนสุทธิ
ที่ 2,760 ล้านบาท (ลดลง 4% เทียบช่วง
เดียวกันของปีก่อน และลดลง 0.5% เทียบ
ไตรมาสที่ผ่านมา) หากไม่รวมการปรับมูลค่า
เงินลงทุนในทรัพย์สินรายไตรมาส (รายการ

ทางบัญชี) คาดมีกำไรจากการลงทุน 2,990
ล้านบาท (ลดลง 3% เทียบช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน และลดลง 0.4% เทียบไตรมาส
ที่ผ่านมา) ลดลงเนื่องจากค่าใช้จ่ายการ
เงิน (เพิ่มขึ้น 22% เทียบช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน เพิ่มขึ้น 2% เทียบไตรมาสที่
ที่ผ่านมา) เพิ่มขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ขณะที่รายได้ค่าเช่าทรงตัว

คาดจ่ายเงินปันผลงวดไตรมาส 3/2566
หน่วยละ 0.235 บาท (ยิลด์ 2.5%) ส่วน
แนวโน้มไตรมาส 4/2566 คาดว่าจ่าย
เงินปันผลสม่ำเสมอ ที่ให้อัตราผลตอบแทน
เฉลี่ย 2.5% ทำให้ทั้งปีเงินปันผลรวมคาด
จ่ายที่อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 10% มองว่า
ราคาหน่วยลงทุน DIF กังวลต่อประเด็น
การควบรวมบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น
จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE และ
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC มากไป
ฝ่ายวิจัยฯ ยังไม่ให้นำหนักต่อการเพิ่มขึ้น
ของ DIF เพื่อลงทุนเพิ่มเติมจะเกิดขึ้น
ใน 1-2 ปีข้างหน้า ประกอบกับประมาณ
การเงินปันผลปี 2567 รวมกรณี DTAC
ไม่ต่อสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมไว้แล้ว
คาดจ่ายเงินปันผลที่ให้อัตราผลตอบแทน
เฉลี่ย 10% ต่อปี ■